

Số: 145 /UBND

Khánh Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2021

V/v tiếp thu, giải trình Báo cáo
thăm tra số 142/BC-HĐND ngày
15/12/2021 của Ban Kinh tế-xã
hội HĐND huyện.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn.

Căn cứ Báo cáo số 142/BC-HĐND ngày 15/12/2021 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Báo cáo thăm tra Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Sau khi nghiên cứu nội dung Báo cáo thăm tra số 142/BC-HĐND ngày 15/12/2021 của Ban Kinh tế-xã hội, HĐND huyện; UBND huyện Khánh Sơn xin tiếp thu những ý kiến đánh giá và giải trình một số nội dung sau:

- Về năng lực, vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư, nguyên nhân một số công trình chậm tiến độ, chậm giải ngân như: Đường D9, Trường Mầm non Anh Đào...:

Trong năm 2021, các dự án đầu tư công đều giải ngân đạt kế hoạch giao, không có dự án giải ngân chậm. Tiến độ thực hiện của một số dự án như Đường D9, Trường Mầm non Anh Đào còn chậm, không hoàn thành theo đúng kế hoạch ban đầu đề ra; các dự án này được UBND huyện giao cho Ban QLDA các CTXD huyện làm chủ đầu tư, đảm bảo đủ năng lực quản lý dự án, đồng thời có đội ngũ nhân viên, cán bộ có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp. Tuy nhiên còn một số dự án chậm tiến độ, cụ thể:

+ Dự án Đường D9: Do khó khăn trong công tác BTGPMB, một số hộ dân không đồng ý giao đất để triển khai thực hiện dự án vì vậy dự án phải điều chỉnh thiết kế, quy mô, tổng mức đầu tư, trình Sở Giao thông vận tải cho ý kiến... dẫn đến phát sinh nhiều thời gian trong việc hoàn thiện các thủ tục.

+ Dự án Trường Mầm non Anh Đào: Công trình theo quy định phải trình Sở Xây dựng thẩm định, thực hiện đấu thầu qua mạng gói thầu Tư vấn thiết kế và lập dự toán dự án; đấu thầu qua mạng gói thầu Xây lắp nên phát sinh nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục trước khi đưa vào triển khai thi công xây dựng. Đồng thời, đây là dự án có quy mô tương đối lớn nên thời gian thực hiện dự án dài, kế hoạch bố trí vốn của tỉnh sang năm 2022 nên việc triển khai hoàn thành trong năm 2021 là rất khó khăn, không thực hiện được.

Ngoài ra, trong năm 2021 tình hình dịch Covid-19 phức tạp, trên địa bàn huyện thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Chính phủ. Từ đó đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện, nguồn cung vật liệu không đảm bảo, giá vật liệu tăng, nhân công khan hiếm...

- UBND huyện đề ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả đầu tư trong năm 2022, cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo các chủ dự án đẩy mạnh, hoàn thành ngay các thủ tục đầu tư để sớm đưa công trình vào thi công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Gắn trách nhiệm người đứng đầu và những tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trong năm 2022.

+ Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án có đền bù, giải tỏa; khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác kiểm đếm khối lượng; xác minh nguồn gốc sử dụng đất; hoàn chỉnh phương án giá đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt; lập phương án bồi thường trình phê duyệt theo quy định.

+ Rà soát tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Thường xuyên đôn đốc, báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

+ Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra công tác nghiệm thu; Tăng cường khâu kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công từng công trình để kịp thời xử lý ngay những vướng mắc, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại. Sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng để các công trình phát huy hiệu quả đầu tư.

UBND huyện Khánh Sơn kính báo Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

